

Thư ngỏ của Hiệu trưởng

Các em sinh viên thân mến!

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015, thay mặt toàn thể Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKT – ĐHQGHN), thầy thân ái gửi tới tất cả các em sinh viên, đặc biệt là các em tân sinh viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các em thân mến!

Mỗi năm học qua đi, Nhà trường và các em đều có những bước trưởng thành mới đáng khích lệ. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng năm học 2013-2014 vừa qua, Trường ta vẫn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả mọi mặt và tiếp tục phát triển bền vững. Sứ mệnh của Trường từng bước được hiện thực hóa bằng những thành tích nổi bật như: cán bộ và sinh viên của Trường tiếp tục đạt giải thưởng cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học; chất lượng tuyển sinh đầu vào và chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng; hoàn thành đổi mới các chương trình đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ; triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác đào tạo ngắn hạn với các địa phương và doanh nghiệp; các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế tăng mạnh; số bài nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng cao; hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu và tư vấn cho cơ quan hoạch định chính sách và doanh nghiệp được đẩy mạnh... Những thành tựu đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Nhà trường suốt năm học qua.

Năm học 2014-2015 là năm cuối cùng trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (2011-2015) và cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận lại những thành tựu và hạn chế, xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ hai hướng tới hoàn thiện sứ mệnh của Nhà trường trong bối cảnh mới. Trên cơ sở phát huy thành tích đạt được, Trường ĐHKT quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ của năm học mới. Để làm được điều đó, các em sinh viên là một trong những động lực vô cùng quan trọng. Nhà trường cam kết luôn sát cánh cùng các em trong mọi hoạt động học tập, nghiên cứu, trao đổi sinh viên và các hoạt động đoàn hội khác. Ngay bây giờ, các em hãy chuẩn bị hành trang sẵn sàng để bước vào năm học mới với quyết tâm và nỗ lực hết mình phấn đấu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao kỹ năng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Để hỗ trợ các em tân sinh viên trong những ngày đầu bỡ ngỡ, đồng thời cập nhật thông tin mới nhất cho toàn thể sinh viên trong trường, Nhà trường xin trân trọng giới thiệu cuốn *Cẩm nang sinh viên 2014-2015*. Đây là nguồn tài liệu hữu ích liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của chính các em. Thầy chúc các em phát huy tích cực tinh thần năng động, sáng tạo và tự giác trong môi trường mới, học tập tốt, rèn luyện tốt, gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2014

Hiệu trưởng



PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn